

KẾ HOẠCH

học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018

“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20-11-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018 “*Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai việc học tập chuyên đề năm 2018 “*Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” theo đúng Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; gắn việc học tập chuyên đề năm 2018 với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, trọng tâm là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ở các cơ quan Trung ương trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị ở Trung ương và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gương mẫu, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, nêu gương; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo dân chủ, quyết đoán, khoa học, sáng tạo, biết trọng dụng cán bộ có năng lực; dám làm, dám chịu trách nhiệm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

(1) Nội dung tuyên truyền:

- Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 “*Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước; Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2018) và bài phát biểu ngày 28-12-2017 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương.

- Cấp ủy các cấp chủ động tổ chức các hoạt động vinh danh, biểu dương gương người tốt, việc tốt; đồng thời thông tin kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển của ngành trong năm 2018 tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh tư tưởng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

(2) Hình thức tuyên truyền:

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ theo Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các tài liệu chuyên đề năm 2018. Tổ chức các hội thi, cuộc thi, diễn đàn, triển lãm, tọa đàm, hội thảo, gặp mặt báo chí, sáng tác nghệ thuật... chủ đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối đăng tải nội dung chuyên đề năm 2018, đồng thời tăng cường thông tin, phản ánh gương người tốt, việc tốt trong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối đưa nội dung chuyên đề năm 2018 vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới.

- Ban Thường vụ Đoàn Khối xây dựng đề án thí điểm thành lập và vận hành hoạt động nhóm trên mạng xã hội để tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thành lập Ban Chỉ đạo 94 của Đảng ủy Khối theo tinh thần Kết luận số 94-TB/TW ngày 30-10-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, xây dựng quy

chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chủ động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, công tác lý luận nhằm phản bác những luận điệu xuyên tạc, bôi xấu lãnh đạo của các thế lực thù địch.

2. Tiếp tục thực hiện 4 nội dung đột phá trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh và thường xuyên thực hiện 4 nội dung đột phá trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gồm:

(1) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác khoa học; phong cách, tác phong quần chúng, dân chủ, nêu gương, luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại với nhân dân; nêu gương trong việc chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, thực hiện tốt “nói đi đôi với làm”. Các cấp ủy và người đứng đầu xây dựng tiêu chí cụ thể để thực hiện và đánh giá xong trong tháng 5/2018

(2) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ trách nhiệm, bản lĩnh người đứng đầu; tinh thông nghiệp vụ; có kỹ năng quản lý, phát huy được ưu điểm của đồng chí, đồng nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy nhiệm vụ, trách nhiệm sang đồng chí, đồng nghiệp; sống thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong cơ quan, gia đình và xã hội. Các cấp ủy chỉ đạo, người đứng đầu cụ thể hóa nội dung này trong cam kết cá nhân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(3) Xây dựng và thực hiện đúng các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, quan liêu. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là giảm thiểu thủ tục hành chính, thực hiện cải cách hành chính trong Đảng bộ Khối để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng công vụ.

Các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện rà soát việc xây dựng các quy định của cấp ủy, cơ quan, đơn vị để bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện. Xây dựng đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, trước mắt tập trung đổi mới vận

hành công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ để giảm bớt biên chế, chi phí hành chính và nâng cao tiện ích hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Hoàn thành các quy định và đề án xong trong tháng 6/2018.

(4) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện việc quản lý theo quy định của pháp luật.

Các cấp ủy đưa nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội vào chương trình công tác năm gắn với tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên phụ trách đoàn thể chính trị- xã hội. Hoàn thành trong tháng 4/2018.

3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy định sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Cấp ủy các cấp căn cứ nội dung quyết định 1049-QĐ/ĐUK ngày 01-11-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Những cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý thì khẩn trương bổ sung chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với tình hình thực tế.

4. Xây dựng kế hoạch thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đối với tập thể cấp ủy, chi bộ: Cấp ủy các cấp nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề năm 2018, cụ thể nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII và bốn nội dung đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chọn việc làm theo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chi bộ để thảo luận về các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, đánh giá kết quả làm theo và báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch xong trước ngày 10-02-2018

Đối với mỗi đảng viên phải xây dựng cam kết theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung cam kết; căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ được giao, liên hệ theo

chuyên đề để đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo; đồng thời chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ vào buổi sinh hoạt chuyên đề quý IV/2018. Hoàn thành xây dựng cam kết trước ngày 15-02-2018.

Đối với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung cam kết gắn với việc chấp hành các quy định: Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các bộ lãnh đạo các cấp; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và nội dung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo Quyết định 1049-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Hoàn thành xây dựng cam kết trước ngày 15-02-2018.

Ban Thường vụ Đoàn Khối nghiên cứu, hướng dẫn các cấp bộ đoàn trực thuộc và đoàn viên, thanh niên xây dựng cam kết, kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Các cấp ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 để tổ chức thực hiện. Hoàn thành xong trong tháng 2/2018.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, hướng dẫn khảo sát để đánh giá hiệu quả các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện giám sát xong trong tháng 4/2018. Xây dựng hướng dẫn đăng ký, thống kê số đầu việc đăng ký và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xong trong tháng 5/2018.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện (những việc làm cụ thể) trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết vào đầu tháng 5/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các cấp căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) trước 10-4-2019.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị sơ kết hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch.

3. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2018.

4. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy định về xây dựng bản cam kết theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20-6-2016 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trên đây là Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW (để b/cáo),
- Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
- Các đảng ủy trực thuộc (để t/hiện),
- Các ban, đơn vị ĐUK (để t/hiện),
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Trần Hồng Hà